

สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคึกคัก

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดน นายชาติรี หลีเจ็ญ รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคึกคัก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต



โดยที่ประชุมได้สรุปการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการโครงการภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลคึกคัก เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของตำบลคึกคัก

2. จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และเข้าถึงให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

และเห็นควรเสนอเทศบาลตำบลคึกคัก สนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อดำเนินการโครงการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป



จดหมายข่าว เทศบาลตำบลคึกคัก

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดย นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วย นายบรรเจิด ทองชูใจ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคึกคัก โดยเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตรสถานศึกษารั้วห้วยเทียม ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหลักสูตรทำอาหารว่าง(กระทิ่บิ่บ,เกี๊ยน) ในวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลคึกคัก อำเภอดะกั้วป่า จังหวัดพังงา



เทศบาลตำบลคึกคัก ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอดะกั้วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๒๒๐
โทร,โทรสาร ๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘ Website : www.Khukkhak.go.th

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดความสามัคคี และเกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมกลุ่มอาชีพของตำบลคึกคักเพื่อดำเนินการโครงการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

สรุปผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงาน

การดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคึกคัก เป็นการร่วมมือทำให้เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคึกคัก